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ชื่อวิทยานิพนธ พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษานราธิวาส เขต 2 

ผูเขียน   นางสาวซากีเราะห   เจะแว 
สาขาวิชา  อิสลามศึกษา 
ปการศึกษา   2551 
 

บทคัดยอ 
 
  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการเรียนการสอนของ
ครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ใน 
ดานการเตรียมการเรียนการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการใชส่ือการเรียนการ
สอน ดานการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม และดานการประเมินผลการเรียนการสอน 2) เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 2 ที่มี เพศ อายุ ระดับวุฒิทางการศึกษาสามัญ ระดับวุฒิ
ทางการศึกษาวิชาชีพครู ระดับวุฒิทางการศึกษาอิสลามศึกษา และประสบการณในการสอน
แตกตางกัน 
   กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 1) ขอมูลเชิงคุณภาพไดมาจากการสัมภาษณ
ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 จํานวน 5 
คน 2)  ขอมูลเชิงปริมาณไดมาจากกลุมตัวอยางที่ใชในการสอบถาม คือ ครูผูสอนอิสลามศึกษา 
จํานวน 86 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 
2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอคําถามที่เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปน
ขอคําถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนการสอนดานตางๆ ที่ทําการสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ประกอบดวยคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาการทดสอบที คาการ
ทดสอบเอฟ 
   ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต 2 ในภาพรวมอยูในระดับ
มากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกรายการ ยกเวน ดานการปลูกฝง
คุณธรรมและจริยธรรมอยูในระดับมากที่สุด 2) พฤติกรรมการเรียนการสอนของครูอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธวิาส เขต 2 ที่มี เพศ อายุ วุฒิทางการ



 (4)

ศึกษาสามัญ วุฒิทางการศึกษาวิชาชีพครู วุฒิทางการศึกษาอิสลามศึกษา และประสบการณในการ
สอนตางกันโดยรวมมีพฤติกรรมการเรียนการสอนไมแตกตางกัน  
 สวนครูอิสลามศึกษาที่มีเพศตางกันโดยรวมมีพฤติกรรมการเรียนการสอนไม
แตกตางกัน ยกเวน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีพฤติกรรมการเรียนการสอนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
 ครูอิสลามศึกษาที่มีอายุตางกันโดยรวมมีพฤติกรรมการเรียนการสอนไมแตกตาง
กัน ยกเวน ดานการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ครูอิสลามศึกษาที่มีวุฒิทางการศึกษาอิสลามศึกษาตางกันโดยรวมมีพฤติกรรมการ
เรียนการสอนไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการเตรียมการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
  

The objectives of this research are aimed at 1) To studying the behaviors of 
learning-teaching of the Islamic studies teachers in Elementary Schools, Narathiwat Educational 
Service, Region Two, in the aspects of  instructional preparation, of activities, of  using teaching 
aids, of ethical cultivation, as well as of evaluation; 2) To compare teaching behaviors of Islamic 
Studies teachers in Elementary Schools, Narathiwat Educational Service, Region Two, whose 
backgrounds in genders, ages, academic qualification, teaching professionals, Islamic studies 
qualification, as well as the teaching experiences are different. 

The samples used in  this study are 1) The qualitative data taken from the five 
elementary school directors, Narathiwat Educational Service Office, Region Two, are interviewed 
in depth; 2) The quantitative data through which the questionnaires taken form the eighty-six 
Islamic Studies Teachers of Elementary Schools were precisely conducted. 

The research instrument used collecting data, interviews, and questionnaires, are 
divided into two parts. Part one: it concerns with general questions about the respondents. Part 
two; it deals with the behavior of learning-teaching Islamic studies. The statistics used in data 
analysis involve percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test and F-test. 
   The results of the study 1) Over all, the level of learning-teaching behavior of 
the Islamic studies teachers in Elementary Schools, Narathiwat Educational Service Office, 
Region Two, are at a high level in all aspects, except for the moral cultivation, it is in the highest 
level; 2) It is found that there are no statistical differences of teaching behavior of Islamic Studies 
teachers in elementary schools, Narathiwat Educational Service Office, Region Two, whose 
genders, ages, academic qualification, teaching qualification, Islamic Studies qualification as well 
as the teaching experiences are different.    
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  There were no statistical differences of Islamic Studies Teachers in teaching 
behaviors with different genders. However, there were statistical differences at the level of .01 in 
the state of learning-teaching behaviors. 
  There were no statistical differences of Islamic Studies Teachers in teaching 
behaviors with different ages. However, there were statistical differences in ethical cultivation at 
the level of .05 
  There were no statistical differences of Islamic Studies Teachers in the state of 
teaching behaviors with different Islamic Studies qualifications accept in the state of the 
instructional preparation which had the statistical differences at the level of .05 
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 دارس الابتدائيةالمب الإسلامية الدراسات يلمعلم التعليميةسلوكيات العملية  :بحثعنوان ال
  المنطقة الثانية سناراتيواب التعليم في لجنة

   جئ وي شاكرة   : الباحثة
 الدراسات الإسلامية    : قسم الدراسة
    هـ 1429    :العام الجامعي

  مستخلص البحث

 الدراسات لمعلم التعليميةيات العملية سلوك مستوي ةلدراس )1  البحث  هذايهدف    
 ،استعداد التدريس حيةنا من  المنطقة الثانية سناراتيواب التعليم في لجنة دارس الابتدائيةالمب الإسلامية

 لأخلاقالكريمة وا وغرس السلوكيات سية،يالتدر واستعمال الوسائل ،التعلمو وأنشطة التعليم
 الدراسات  لمعلميالتعليميةقارنة سلوكيات العملية لم2)  .ميلم والتعتقييم نتائج التعلالو ،الفاضلة

 خلفياتهم فاوتت تحيث المنطقة الثانية سناراتيوا بالتعليم في لجنة دارس الابتدائيةالمب الإسلامية
 المتخصصةوالمستوى المؤهلات  ،العصريةوالمستوى الدراسية ،راعموالأ ،الأجناس من ناحية الشخصية

 .أوجه مختلفة  علی  التعليمبرةوخ الإسلامية الدراسات في  الدراسيةىستووالم ،التدريسية 

 عن  الحاصلة  يةالكم المعلومات )1 البحث هي  فى المستخدمة العينة  مجموعات أما  
دارس المب الإسلامية الدراسات ىعلمم من اشخص 86 المدراة، شخاص من أ 5  تشمل الشخصية ةالمقابل

 قسمين لىع هي ةقابل المبملفات المعلومات وجمع المنطقة الثانية، سناراتيواب التعليم في لجنة الابتدائية
التعليمية سلوكيات العملية ب تعلقةمسؤالات  وثانيهما العينات، اتشخصي عن سؤال عام احدهمأ

 العام والمعدل ئويةالمالنسبة  تستخدم المعلومات دراسة طريقةأما و، الإسلامية الدراسات يلمعلم
 F و اختبار tاختبار بالمعروفة إحصائيات المقارنة المعياري والإنحراف و

 الدراسات      يلمعلم التعليمية   العملية     سلوكيات    ن مستوي    إ ) 1 هي  البحث    ةجينت     
  عال مستوى    فى   عامة   صفة ب المنطقة الثانية       س ناراتيوا    ب   التعليم    في لجنة     الابتدائية      بمدارس    الإسلامية   

  . مستوى أعلىناحية المروءة والأخلاق فإا في ما عدا عالا في مستوى  أكل النواحيلنظر إلى اوب
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دارس   الم ب   الإسلامية    الدراسات      يلمعلم   التعليمية  سلوكيات العملية     إن مستوى     ) 2
، والمستوى     ر اعم والأ   الأجناس،      في  تفاوتهم      رغم    على  المنطقة الثانية       س ناراتيوا    ب   التعليم  في لجنة الابتدائية

 الدراسات       في   والمستوي الدراسية          ، التدريسية       المتخصصة    والمستوى المؤهلات          ،  ية العصر  الدراسية     
  فرقدون  أن سلوكياتهم بعامة بصفةالتدريس  برةخو الإسلامية

  

بأنواع الأجناس بصفة عامة أن سلوكياتهم                               لدراسات الإسلامية  ا ما معلمي   وأ
ن                            أ لتعلم  ا و لتعليم  ا نشطة  أ حية  نا عدا  ما  فرق  دون  لتدريسية  فرق            ا دون  لتدريسية  ا تهم  سلوكيا

    01.بإحصائيات في درجة 
 

تهم                            ن سلوكيا أ مة  عا بصفة  مختلفة  ر  عما أ لهم  لإسلامية  ا اسات  ر لد ا معلمي  ن  إ
التدريسية دون فرق ما عدا ناحية بناء السوك والأخلاق أن سلوكياتهم التدريسية فرق حسب نظرية                                      

  05.مهمة في درجة 
  

 مختلفة بصفة   الدراسات الإسلامية        الدراسية فى      م إن معلمي الدراسات الإسلامية له            
أن سلوكياتهم التدريسية فرق            استعداد التدريس         حية نا عامة أن سلوكياتهم التدريسية دون فرق ما عدا            

  05.حسب نظرية مهمة في درجة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


